

# Quá trình lá phiếu của quý vị



## Chúng tôi gửi lá phiếu

Lá phiếu của quý vị được gửi đi khoảng ba tuần trước Ngày Bầu cử, sớm hơn nếu quý vị là cử tri sống ở nước ngoài hoặc đang thi hành công vụ.



## Bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu mà không cần dán tem tại thùng phiếu không trễ hơn 8 giờ tối Ngày Bầu cử.

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu qua Dịch vụ Bưu chính Hoa kỳ. Lá phiếu gửi qua đường bưu điện phải được bưu điện đóng dấu không trễ hơn Ngày Bầu cử.



## Chúng tôi nhận lá phiếu

Một khi chúng tôi nhận lá phiếu từ quý vị, chữ ký trên phong bì gửi lại được quét bằng máy phân loại thư, máy này có thể phân loại đến 40,000 phong bì lá phiếu mỗi tiếng!

Sau phần phân loại, máy sẽ gửi ảnh của chữ ký đã được quét đến khâu xác minh chữ ký.



## Chúng tôi xác minh chữ ký

Chữ ký của quý vị trên phong bì gửi lại sau đó được so sánh với chữ ký trong hồ sơ. Nếu hai chữ ký giống nhau, chúng tôi sẽ duyệt lá phiếu đó và chuyển đến khâu mở lá phiếu. Nếu hai chữ ký không giống nhau, chúng tôi sẽ "thách thức" lá phiếu đó và liên lạc với quý vị qua thư bưu điện, điện thoại và/hoặc thư điện tử để giải quyết vấn đề để chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị.



## Chúng tôi mở lá phiếu

Một khi chữ ký của quý vị được xác minh, chúng tôi lấy phong bì bảo mật có chứa lá phiếu ra khỏi phong bì gửi lại. Sau đó, chúng tôi lấy lá phiếu ra khỏi phong bì bảo mật. Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra lá phiếu xem liệu thiết bị quét phiếu có thể đọc chính xác các lựa chọn trên lá phiếu hay không.



## Chúng tôi kiểm lá phiếu có bị hư hại hay không

Nếu lá phiếu của quý vị bị hư hại, dấu vết, sửa lỗi, hoặc nếu sử dụng không đúng loại viết, thì thiết bị quét không thể đọc lá phiếu được. Trong những trường hợp đó, nhóm gồm hai người sẽ sử dụng Sách Hướng dẫn Ý định Cử tri được Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao sản xuất để sao lại lá phiếu nhằm thiết bị quét có thể đọc được.



## Chúng tôi đếm lá phiếu

Một khi lá phiếu của quý vị đã sẵn sàng để được đếm, một thiết bị sẽ quét lá phiếu và lưu giữ ảnh đó trong hệ thống an toàn và bảo mật.

Kết quả sẽ được đưa ra và công khai sau 8 giờ tối Ngày Bầu cử. Không có kết quả nào đưa ra trước 8 giờ tối Ngày Bầu cử.